

ลำปางตื่นใช้กฎหมาย

ยึดป่าต้นน้ำคืน

จังหวัดลำปางเดินหน้าเอาพื้นที่ป่าต้นน้ำคืน หลังถูกรุกหนัก ล่าสุดในพื้นที่ 1 อำเภอ 3 ตำบล ยึดคืนไปแล้วมากกว่า 5 พันไร่

ลำปาง/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานป้องกันและรักษาป่า ลป.12 ขุนวัง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นายสุเทพ พุทธชา หัวหน้าฝ่าย

ป้องกันและรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเข้ายึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ และสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศป.ปทส.) ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ก่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 นาย จัดแบ่งเจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกตรวจสอบพื้นที่ป่าใน 3 ตำบล ของอำเภอวังเหนือ ประกอบด้วยตำบลวังทอง ตำบลวังซ้าย ตำบลวังทรายคำ ซึ่งทั้ง 3 ตำบลเป็นพื้นที่ที่พบว่ามีการบุกรุกแผ้วถางป่าอย่างหนัก โดยมีนายทุนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำการว่าจ้างให้ชาวบ้านเข้าแผ้วถางตัดต้นไม้เพื่อเอาพื้นที่ไปปลูกยางพาราและข้าวโพด

จากการกระทำดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก อีกทั้งพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านเข้าบุกรุกแผ้วถางยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำวัง แม่น้ำสายหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับชาวเมืองนครลำปาง เจ้าหน้าที่จึงได้มีการสนธิกำลัง

เข้าตรวจสอบและยึดคืนพื้นที่ป่าใน 3 ตำบลดังกล่าว รวมทั้งหมด 76 แปลง บนเนื้อที่มากกว่า 5 พันไร่ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องตรวจจับพิกัดมาทำการตรวจสอบและทำเครื่องหมายบนพื้นที่ที่จะดำเนินการเข้าตรวจยึดคืน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ป่าบางแปลงได้ถูกบุกรุกแผ้วถางไปแล้วมากกว่า 1 พันไร่ และสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้กระจายกำลังเดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าตามจุดพิกัด และได้ทำการยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกคืนในทันที พร้อมได้รวบรวมหลักฐานรายละเอียดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก่อนที่จะปฏิบัติการตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจและตรวจจับพิกัดพื้นที่มานานแล้วกว่า 2 เดือน และเข้าพบปะ พูดคุยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อขอให้แจ้งแก่ลูกบ้านในปกครองได้หยุดพฤติกรรมตัดไม้ทำลายป่า แต่กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่หยุดยังพฤติกรรม ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าจัดการ และจะได้ขยายผลตรวจยึดพื้นที่ป่าคืนทั้งหมดให้ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปางต่อไป